

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII¹, Ban Pháp chế đã chủ trì, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức họp thẩm tra Báo cáo số 382/BC-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Ban Pháp chế báo cáo kết quả như sau:

I. VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, VI PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2024

Ban Pháp chế thống nhất với kết quả đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành

Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh theo chương trình, kế hoạch đề ra². Công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm được triển khai đồng bộ³. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được quan tâm thực hiện⁴. Phong trào

¹ Thông báo số 67/TB-TTHĐND ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

² Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Thường trực Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “lãnh đạo nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2024”.

³ Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và lực lượng chức năng triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, gồm: cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; cao điểm phối hợp đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép giữa Việt Nam và Trung Quốc; cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh; cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người năm 2024 trên địa bàn tỉnh...

⁴ Đăng tải 41.277 tin, bài phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, phản bác quan điểm sai trái trên không gian mạng. Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng 19 phóng sự về đảm bảo trật tự an

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được phát huy. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định.

2. Về kết quả phòng, chống vi phạm hành chính và tội phạm

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt các giải pháp về phòng, chống vi phạm hành chính và tội phạm; phân công trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo, điều hành và kết quả đạt được, cụ thể như sau:

- Về vi phạm hành chính: đã phát hiện và xử lý 21.539 trường hợp, giảm 915 trường hợp so với năm 2023⁵. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính 38 trường hợp⁶, tăng 28 trường hợp so với năm 2023.

- Về tình hình tội phạm: Các loại tội phạm tiếp tục được kéo giảm so với năm 2023. Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội phát hiện 345 vụ, giảm 61 vụ; tội phạm về kinh tế, chức vụ, môi trường phát hiện 45 vụ, giảm 11 vụ. Riêng tội phạm về ma túy phát hiện 121 vụ, tăng 39 vụ.

- Kết quả điều tra xử lý các vụ án: Án về trật tự xã hội đạt 87%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; án về kinh tế, chức vụ, môi trường đạt 81,8%; án về ma túy đạt 100%.

- Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; tạm giữ, bắt, tạm giam, áp dụng biện pháp ngăn chặn; điều tra, xử lý tội phạm; thi hành án hình sự và quản lý giam, giữ được thực hiện đảm bảo theo quy định.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính được tăng cường; các biện pháp phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm và tấn công, trấn áp tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm được triển khai thực hiện; tình hình tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, chức vụ, môi trường tiếp tục được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ điều tra giải quyết các loại án đạt

toàn giao thông, 03 phóng sự (*Vượt qua lỗi lầm; Những tháng ngày hoàn lương, Vươn lên từ lỗi lầm*) tuyên truyền về tấm gương điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, đã được phát sóng trên sóng KRT và ANTV. Công an tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục duy trì chuyên mục an toàn giao thông được cập nhật hàng tuần.

⁵ Do có sự chênh lệch về số liệu thống kê xử lý vi phạm hành chính năm 2024 so với năm 2023, vì năm nay Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp không tổng hợp số liệu báo cáo của các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”.

⁶ 02 trường hợp đưa vào trường giáo dưỡng, 05 trường hợp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, 31 trường hợp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (*tăng 24 đối tượng so với năm 2023*).

cao so với chỉ tiêu giao.

2. Hạn chế, khuyết điểm

Ban Pháp chế thống nhất với đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời qua theo dõi, giám sát⁷ Ban nhận thấy: Tình hình vi phạm pháp luật hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ còn tăng ở cả 3 tiêu chí⁸; hiệu quả của công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn hạn chế; tình hình tội phạm tuy được kéo giảm so với năm trước nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, nổi lên là các loại tội phạm về giết người, ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...; độ tuổi người nghiện và tội phạm về ma túy ngày càng trẻ hóa và có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự an toàn xã hội.

Trong hoạt động điều tra còn xảy ra sai sót, khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định về giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm⁹; tình trạng trả hồ sơ để điều tra bổ sung, điều tra lại do thiếu chứng cứ hoặc phát sinh tình tiết mới tại Tòa còn xảy ra; số vụ án đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra còn nhiều, tập trung chủ yếu ở tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế và tai nạn giao thông¹⁰.

III. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM NĂM 2025

Ban Pháp chế thống nhất với đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, đề nghị quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp, hiệu quả với tình hình thực tế của địa phương. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục về các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, vi phạm pháp luật hình sự, các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nguy hại của ma túy, sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, các hành vi và biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em... để người dân nâng cao cảnh giác và ý thức phòng, chống tội phạm.

2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa phối hợp với tấn công trấn áp tội phạm; kết hợp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, phát hiện sớm và giải quyết kịp thời các nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm, các mâu thuẫn trong gia đình, người thân và cộng đồng dân cư. Tiếp tục kéo giảm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực về trật tự xã hội, kinh tế, môi trường, tham nhũng, ma túy, sử dụng công nghệ cao.

⁷ Giám sát tình hình chấp hành phát luật trong hoạt động điều tra tại Báo cáo số 67/BC-BPC ngày 08/11/2024 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

⁸ Đã phát hiện 20.297 trường hợp vi phạm (tăng 2.374 trường hợp so với 2023), xử phạt 17.666 trường hợp (tăng 2.297 trường hợp), số tiền phạt hơn 27.031.551.000 đồng (tăng khoảng 03 tỷ đồng).

⁹ Theo đánh giá tại Báo cáo số 287/BC-VKS ngày 07/11/2024 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

¹⁰ Theo Báo cáo kết quả giám sát tình hình chấp hành phát luật trong hoạt động điều tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh số 67/BC-BPC ngày 08/11/2024.

3. Nâng cao chất lượng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đảm bảo đạt chỉ tiêu Quốc hội giao; đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; các vụ án vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

4. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh, thực hiện tốt các phương án phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu xâm nhập, phá hoại của các thế lực thù địch.

5. Quan tâm hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác điều tra xử lý tội phạm; xúc tiến đầu tư xây dựng Cơ sở cai nghiện ma túy tập trung trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.

Ban Pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 8 xem xét./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Trần Bá Tuấn